



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๐๘

ที่... ๐๐๐๙/ว. ๙๕๙ วันที่... ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง... แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้ามหน่วยงาน สำหรับข้าราชการในตำแหน่งระดับผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่...  
...ทางกรบริหาร (ตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และชำนาญการ) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่าย, เกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งแนวทางการแจ้งความประสงค์ขอย้ายข้ามหน่วยงานสำหรับข้าราชการตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และชำนาญการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด และมีความประสงค์จะขอย้ายข้ามหน่วยงาน สามารถทำคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างที่ปรากฏในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) และ/หรือตำแหน่งที่ไม่ปรากฏตำแหน่งว่างในระบบแต่คาดว่าจะว่างซึ่งอาจเกิดขึ้นจากที่มีผู้ขอย้ายรายได้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่หรือมีตำแหน่งว่างที่อาจเกิดขึ้นโดยเหตุอื่น โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีผู้แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเฉพาะที่มีตำแหน่งว่างปรากฏในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) ให้จัดทำคำร้องขอย้ายในระบบที่ <https://hrcs.doae.go.th> ได้ไม่เกิน ๓ หน่วยงาน แล้วให้พิมพ์คำร้องขอย้ายออกจากระบบเสนอผ่านต้นสังกัด

๒. กรณีผู้แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานทั้งตำแหน่งว่างปรากฏในระบบ และหน่วยงานที่ไม่ปรากฏตำแหน่งว่างในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) ให้จัดทำคำร้องขอย้ายในระบบที่ <https://hrcs.doae.go.th> โดยเลือกตำแหน่งว่างในระบบได้ไม่เกิน ๓ หน่วยงาน และระบุหน่วยงานที่ไม่ปรากฏตำแหน่งว่างได้อีกไม่เกิน ๒ หน่วยงาน แล้วให้พิมพ์คำร้องขอย้ายออกจากระบบเสนอผ่านต้นสังกัด

๓. กรณีผู้แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งเฉพาะในหน่วยงานที่ไม่ปรากฏตำแหน่งว่างในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) ให้จัดทำคำร้องขอย้ายในระบบที่ <https://hrcs.doae.go.th> โดยให้ระบุหน่วยงานที่ไม่ปรากฏตำแหน่งว่างได้ไม่เกิน ๓ หน่วยงาน แล้วให้พิมพ์คำร้องขอย้ายออกจากระบบเสนอผ่านต้นสังกัด

๔. กรณีผู้แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานส่วนกลาง ให้ถือว่า กอง/สำนัก/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นับเป็น ๑ หน่วยงาน และศูนย์ปฏิบัติการ ให้นับเป็น ๑ หน่วยงาน และกรณีมีผู้แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภูมิภาคให้ถือว่าสำนักงานเกษตรจังหวัด นับเป็น ๑ หน่วยงาน และสำนักงานเกษตรอำเภอ นับเป็น ๑ หน่วยงาน

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอย้ายสามารถจัดทำคำร้องขอย้ายในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) ที่ <https://hrcs.doae.go.th> ได้ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และให้ท่านจัดส่งคำร้องขอย้ายในรูปแบบเอกสารมายังฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมจัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวินัย ขยันยิ่ง)  
เกษตรจังหวัดตราด